



ประกาศกลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเวลา สถานที่และรายละเอียด  
เกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลูกจ้างเหมาบริการ)

ตามที่ กลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลูกจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งได้ยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหรือหลักฐาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๑๓ ราย กลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเวลาสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้เขียนรับรองไว้ในใบสมัคร และการสมัครเข้ารับการคัดเลือกย่อมเป็นการรับรองว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระวรรณ ขวัญเมือง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเวลา สถานที่และรายละเอียด  
เกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลูกจ้างเหมาบริการ)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาวเบญจมาศ	ตั้งถวิล
๒	นางสาววิรัชพัชร	สุขเสมอ
๓	นางสาวสุภัคควดี	อิสรานุกูล
๔	นายสิทธิโชติ	อินทร์กลับ
๕	นางสาวรินรดา	หงษ์เทศ
๖	นางสาวรุสนา	กอดอ
๗	นายธีรานนท์	ไทยเกิด
๘	นางสาวนพมาศ	ศรีสุนทร
๙	นายสรภัทร	อ้วนเส้ง
๑๐	นางสาวจิตาภา	คริสตาร์
๑๑	นายยศธนกร	ขุนทน
๑๒	นางสาวพัชรภร	สุระสร
๑๓	นางสาวปนิดา	ศรีสมบุรณ์

๒. กำหนดเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามวัน สถานที่และกำหนดเวลา ดังนี้  
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สถานที่ : รายงานตัว ณ กลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น ๓ อาคาร สวทช. ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลาด้านล่างนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว  
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

กำหนดเวลา :

รอบที่	ลำดับที่	เวลารายงานตัว	เวลาสอบ	จำนวน
๑	๑ - ๔	๙.๐๐ - ๙.๑๕ น.	๙.๒๐ - ๑๐.๐๐ น.	๔ คน
๒	๕ - ๘	๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.	๑๐.๒๐ - ๑๑.๐๐ น.	๔ คน
๓	๙ - ๑๓	๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น.	๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น.	๕ คน

\* หมายเหตุ กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

### ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ในการคัดเลือกจะประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมาย ปกครอง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานหรือภารกิจของกลุ่ม และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ การแต่งกาย ท่าทีวาทะ อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะ ทักษะการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนตัวตนเฉพาะบุคคลของผู้เข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้เข้าสอบนำส่งใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานที่ได้เสกนนำส่งมาทาง e-mail (เอกสารตัวจริง) ในกรณีที่ไม่มีใบสมัคร หรือเอกสารหรือหลักฐานตัวจริง อาจใช้วิธีการพิมพ์สำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้ทุกหน้า

### ๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๔.๑ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมในฐานะสุภาพชน

๔.๒ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมาถึงสถานที่สอบภายในระยะเวลารายงานตัว หากผู้ใดถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๔.๓ เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณสถานที่สอบโดยพลัน และห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังมิได้เข้าสอบสัมภาษณ์และต้องไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการสอบ

### ๕. การขึ้นบัญชี

กลุ่มนิติกรรม สัญญาและคดี กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ กกม. (<https://www.ops.go.th/th/legal-news-all/legal-news>) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗